

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และผู้อนุมัติการทำรายการ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 ในวันที่ 18 กันยายน 2560

2. ผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินดังนี้

ผู้ให้กู้ : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้ที่ 1 : บริษัท ลาร์จ เอเชีย จำกัด

2 : นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ลาร์จ เอเชีย จำกัด และนายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ : ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

<u>กรรมการบริษัท</u>	นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ และ นางลภนาวดี ศิริลาภอนันต์
<u>สัดส่วนการถือหุ้น</u>	นายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ (50%) นางลภนาวดี ศิริลาภอนันต์ (35%) อื่นๆ (15%)
<u>ลักษณะการประกอบธุรกิจ</u>	จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภท

3. ลักษณะรายการ

ให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ลาร์จ เอเชีย จำกัด และนายสมศักดิ์ ศิริลาภอนันต์ มูลค่า 40.00 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืมนาน 3 ปี โดยชำระคืนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้กู้ที่ 2 ได้จดทะเบียนจำนองประกันเป็นโฉนดที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ที่ 2 มีเนื้อที่ทั้งหมด - ไร่ - งาน 42.2 ตารางวา พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคาร 1 หลัง เลขที่ 1-3-5 โฉนดที่ดินเลขที่ 11189 เลขที่ดิน 554 หน้าสำรวจ 1150 ตำบลสัมพันธ์วงศ์ อำเภอสัมพันธ์วงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ราคาประเมินหลักประกัน 48.00 ล้านบาท ผู้ประเมินราคาหลักประกัน บริษัท ศศิกัด จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ไม่มีการกำหนดผู้ค้ำประกัน

4. เหตุผลและที่มาของรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ นำเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการลงทุน โดยอัตราผลตอบแทน เป็น ดอกเบี้ย และหลักทรัพย์ที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีมูลค่า 48.00 ล้านบาทเกินกว่ามูลค่าเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ

ที่มาของรายการ เพื่อนคุณวิวัฒน์ ทีชศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้แนะนำมา และทางคุณวิวัฒน์ ทีชศิริกุล ก็พอรู้จักผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากทางผู้รับความช่วยเหลือมีความจำเป็นทางการเงิน และนำหลักทรัพย์ มาค้ำประกัน ทางบริษัทฯ จึงให้ความช่วยเหลือโดยคิดในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15.00 ต่อปี

5. วัตถุประสงค์การใช้เงินของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

เพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียนร้านอาหาร

6. ขั้นตอนการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ ได้พิจารณาให้กู้ยืมเงิน 40.00 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15.00 ต่อปี โดยมีการวางหลักประกันเป็นโฉนดที่ดินเนื้อที่ - ไร่ - งาน 42.2 ตารางวาพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างอาคาร 1 หลัง เลขที่ 1 - 3 - 5 แหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ ใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

นโยบาย ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายบริษัทฯ เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การพิจารณา มีผู้จำนองหลักทรัพย์เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทฯ พิจารณาวามีกระแสเงินสดอยู่ และหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกันมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้มีอำนาจอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คุณวิวัฒน์ ทีชศิริกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ปัจจัยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจากมีหลักประกันเกินมูลค่าเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ก็มีรายได้จากการประกอบกิจการเพียงพอที่จะมาชำระหนี้คืน

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พิจารณาจากหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ให้ความช่วยเหลือ และผู้รับความช่วยเหลือมีรายได้จากการประกอบกิจการทางบริษัทผู้ให้ความช่วยเหลือก็มีกระแสเงินสดและการประกอบกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงไม่มีความเสี่ยงและผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นางสาวสุวรรณี ธาราชีวิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท